

ประจำวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2557

พาณิชย์เร่งแก้ข้าวเปลือกตกต่ำ

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการจัดทำตลาดนัดซื้อขายข้าวเปลือก โดยจะนำโรงสีในพื้นที่และใกล้เคียง มาตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เพื่อช่วยดึงราคาในพื้นที่นั้นๆให้สูงขึ้นได้ เพราะเดิมทีในแต่ละพื้นที่อาจมีผู้ซื้อเพียง 1-2 ราย จึงสามารถกำหนดราคารับซื้อในระดับต่ำได้

ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. คาดว่าจะมีข้าวเปลือกนาปรังปี 57 จากภาคกลางออกสู่ตลาดเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง และอาจทำให้ราคาข้าวในตลาดลดต่ำลงอีก จากปัจจุบันที่ราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) อยู่ที่ตันละ 6,500-7,000 บาท ดังนั้นกรมฯจึงเตรียมแผนรับมือไว้แล้วล่วงหน้า โดยจะเสนอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาโครงการช่วยเหลือชาวนาในระยะสั้น เช่น ชดเชยค่าปัจจัยการผลิตให้ชาวนาตันละ 3,000 บาท หากได้รับความเห็นชอบ จะเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว มีข้อเสียคือจะไม่ช่วยทำให้ราคาข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการนำข้าวออกจากระบบ แต่จะมีผลดีในแง่ไม่ต้องนำเข้ามาเก็บไว้ในสต็อกรัฐบาล เหมือนวิธีการตั้งโต๊ะรับซื้อ ซึ่งราคาชดเชยจะขึ้นกับราคาตลาดในช่วงนั้นๆ ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร หากมีแนวโน้มลดต่ำลงมากอีก อาจทำให้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยมากขึ้น

“ตอนนี้ราคาข้าวอยู่ที่ตันละ ประมาณ 6,000-7,000 บาท ก็ถือว่าต่ำแล้ว แต่ถ้ามีข้าวนาปรังรอบ 3 ออกมาอีก ก็หวังว่าราคาจะลดลงไปอีก จึงได้สั่งการให้ค้าภายในจัดหัตถุแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้จัดตลาดนัดข้าวเปลือกทันที เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณมาก และช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่แบบเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนข้าวนาปรังที่เหลือ และนาปีที่จะออกสู่ตลาดช่วงเดือนพ.ย.นี้เป็นต้นไป หากยังไม่มียรัฐบาลที่แท้จริง สำนักงานงบประมาณให้คำแนะนำไว้ว่า ให้จัดเป็นโครงการขนาดเล็กและของงบประมาณดำเนินการในระยะสั้น เพื่อให้กกต.พิจารณาช่วยเหลือชาวนาได้”

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า ราคาข้าวจากนี้อาจไม่ปรับตัวลดลงต่ำมาก เพราะหลายตลาดมีความต้องการข้าวจากไทยมากขึ้น เช่น จีน ขณะเดียวกันสถานการณ์ภัยแล้งในหลายประเทศอาจมีความรุนแรงจนต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น ส่วนแผนที่จะให้ชะลอการระบายข้าวให้ผู้ส่งออกที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขอซื้อจากกระทรวงพาณิชย์ โดยตรงนั้น ได้รับคำชี้แจงจากกรมการค้าต่างประเทศว่า วิธีการนี้ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ เพราะขายตามราคาตลาด

ที่มา เดลินิวส์

ข้าวไทยเป็หน้ากระดาษตกต่ำสุด

นายบุรินทร์ ธนถาวรลาภ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาข้าวไทยในขณะนี้ถือว่ามี การปรับราคาลงมาต่ำอย่างมาก โดยข้าวขาวส่งออกตันละ 392 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ตันละ 395 เหรียญสหรัฐ ทั้งๆ ที่ตามปกติราคาข้าวไทยจะต้องมีราคาสูงกว่าราคาข้าวเวียดนามตันละ 20-30 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากคุณภาพข้าวของไทยดีกว่ามาก แต่ขณะนี้กลไกข้าวไทยเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติ

เนื่องจากรัฐบาลเปิดประมูลระบายข้าวในสต็อกจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเงินที่ได้จากการระบายข้าวมาจ่ายให้กับชาวนา และส่งคืนงบประมาณกลาง 2 หมื่นล้านบาท

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้แจงว่า สถานการณ์ด้านราคาของข้าวไทยขณะนี้ถือว่าบิดเบี้ยวและตกต่ำอย่างเป็นประวัติการณ์ ข้าวทุกชนิดมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งแทบทั้งสิ้น ข้าวชนิด 5% ของไทย ขายตันละ 389 เหรียญสหรัฐ เวียดนาม 395 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดีย 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวชนิด 10% ของไทย ขายตันละ 382 เหรียญสหรัฐ เวียดนาม 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวชนิด 25% ของไทย ขายตันละ 346 เหรียญสหรัฐ เวียดนาม 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดีย 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปากีสถาน 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน มีเพียงข้าวหนึ่งเท่านั้นที่ราคาสูงกว่าคู่แข่ง 17 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวไทยขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ 10 ปี และหวังว่าจะเป็นราคาที่ต่ำถึงที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตาม การเร่งระบายข้าวอย่างต่อเนื่องก็เป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวลดลงได้อีก

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดไทยส่งออกข้าวไปแล้วทั้งสิ้น 2.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีการส่งออกแค่ 1.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28.27% แต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออก พบว่าลดลง 1,104 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงถึง 6.66% หรือรวม 3.56 หมื่นล้านบาท

ขณะที่ นายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ กล่าวว่า การที่รัฐบาลระบายข้าวออกอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำแน่นอน ที่ราคาข้าวตกเพราะไม่มีโครงการรับจำนำข้าว และเป็นช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก สำหรับการประมูลข้าวผ่านเอเพดทั้งหมด 10 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติขายทั้งสิ้น 5.88 แสนตัน ได้เงินมา 7,000 ล้านบาท และเมื่อประมูลข้าวจนครบ 1 ล้านตัน ตามที่ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะหยุดขายตลาดล่วงหน้าทันที ส่วนช่องทางอื่นยังเปิดขายอย่างต่อเนื่อง

ที่มา โพสต์ทูเดย์

‘พาณิชย์’นำทีมโปรโมทหอมมะลิไทยในญี่ปุ่น

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ สืบสวนพฤติกรรมกรรมการบริโภครักข้าวไทยของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเริ่มมีมากขึ้นและในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาหลังญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติทั่วโลกหันไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างมาก โดยปี 2556 ไทยส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นถึง 262,219 ตัน คิดเป็นมูลค่า 138.7 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกไปแล้วกว่า 100,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 40-50 ล้านดอลลาร์ เชื่อว่าปีนี้จะส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นกว่า 300,000 ตัน

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.นี้ กรมฯ จะนำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปร่วมงานเทศกาลอาหารไทยที่สวนสาธารณะโยโยจิ เขตชิบูยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยหลายชนิดและข้าวไทยประเภทต่าง ๆ กับผู้บริโภคญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นให้รู้จักข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสร้างให้คนทั่วโลกรู้จักรสชาติข้าวไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต

แม้ญี่ปุ่นจะสามารถผลิตข้าวเพื่อบริโภคได้เอง แต่ไทยยังมีโอกาสที่จะขายข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย เนื่องจากมีชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจำนวนมาก ชาวเอเชียเหล่านี้นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทย และข้าวไทย ดังนั้นจึงต้องไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ กรมฯ ยังจะเข้าหารือกับอธิบดีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือการเพิ่มความร่วมมือทางการค้าต่อไป

นอกจากนี้ กรมฯ ยังกำหนดแผนงานโรดโชว์ข้าวไทยในหลายประเทศตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้เป็นต้นไป โดยจะนำคณะไปเจรจาขายข้าวในตลาดตะวันออกกลางและตลาดแอฟริกาใน 2-3 ประเทศ ซึ่งตลาดแอฟริกาถือเป็นตลาด

ใหญ่และมีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 60% ของการส่งออกรวม หรือประมาณ 4 ล้านตัน และอีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่มีความสนใจข้าวไทยและพร้อมที่จะสั่งซื้อข้าวไทย
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกชน 18 รายยื่นประมูลข้าวผ่าน'เอเฟต' ข้าวขาวชื่อเกลี้ยง

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ครั้งที่ 11 ปริมาณ 220,174 ตัน ซึ่งแบ่งเป็น ข้าวขาว 5% จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56 และปี 56/57 ปริมาณ 139,799 ตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 ปริมาณ 80,375 ตัน ว่า มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาส่วนต่าง (ค่าเบสิส) รวม 18 บริษัท โดยเสนอส่วนต่างราคาข้าวขาวสูงสุดลบ 2.04 บาทต่อกก. จากราคาล่วงหน้าในเอเฟต และต่ำสุดลบ กก.ละ 3.88 บาท และข้าวหอมมะลิ เสนอราคาส่วนต่างต่ำสุดลบ กก.ละ 4.70 สูงสุดลบ กก.ละ 4.80 บาท โดยมีปริมาณที่เสนอซื้อข้าวขาวทั้งหมด ส่วนข้าวหอมมะลิเสนอซื้อเพียง 4,000 ตันเท่านั้น

"การที่มีผู้เสนอซื้อข้าวเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีความต้องการข้าว ส่วนการที่รัฐบาลระบายข้าวออกมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าไม่ได้ทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำแน่นอน ที่ราคาข้าวตกเพราะไม่มีโครงการรับจำนำข้าว และเป็นช่วงต้นฤดู ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก สำหรับการประมูลข้าวผ่านเอเฟตทั้งหมด 10 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติขายทั้งสิ้น 588,450 ตัน ได้เงิน 7,000 ล้านบาท และเมื่อประมูลข้าวจนครบ 1 ล้านตันตามที่ได้ขออนุมัติจากครม.แล้ว จะหยุดขายผ่านเอเฟตทันที ส่วนช่องทางอื่นๆ ยังเปิดขายอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับผู้สนใจ 18 รายที่เสนอซื้อ ได้แก่ 1.บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี อรุณพัฒนา 3.บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 4.บริษัท ประเสริฐสมบัติค้าข้าวและโลจิสติกส์ จำกัด 5.บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร่ซ์ จำกัด 6.บริษัท ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จำกัด 7.บริษัท เจียเม้ง จำกัด 8.บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด 9.บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 10.บริษัท พงษ์ลามก จำกัด 11.บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด 12.บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัด 13.บริษัท โกลเด้นแกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 14.บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 15.บริษัท อีสเทิร์นไรซ์ จำกัด 16.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 17.บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และ 18.บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

เอกชนยื่นซื้อข้าวเสื่อมรัฐ 1.7 หมื่นตัน

แหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลการยื่นซองขอซื้อข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นาปรัง ปีการผลิต 55 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1) และรอบ (2) และปีการผลิต 2556/57 เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ จำนวน 432,797 ตัน แบบยกคลัง ซึ่งมีทั้งข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวเหนียว ข้าวท่อน ปลายข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวเอวันเลิศ

โดยทั้งวันมีผู้มายื่นซอง 14 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีที่สนใจยื่นซองเสนอซื้อ เช่น โรงสีข้าวทวีพัฒนา บจ. พูลผลเทรตดิ้ง บจก. โรงสีข้าวเจริญผล บจก. ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว บจก. จุฑาพร การค้า บ. โรงสีไฟสามัคคี กิจเจริญญา บ. อุดมสุขไรซ์ จำกัด มีเพียงผู้ส่งออกรายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บจก. แคปปิตอลซีเรียลส์ และ บจก. ข้าว ซี พี เท่านั้น

ส่วนข้าวเสื่อมปริมาณ 17,000 ตัน มีเอกชนสนใจ 3 ราย ประกอบด้วย บจก. เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ บจก. เจียเม้ง และ บจก. โกลเด้นแกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดซองและสรุปผลการเจรจาได้ภายในวันที่ 15 เม.ย.นี้

แหล่งข่าวพ่อค้าข้าว กล่าวว่า ไม่เข้าใจเหตุผลที่ผู้ส่งออกรายใหญ่ยื่นซื้อข้าวเสื่อมจากสต็อกรัฐ เป็นสาเหตุใดกันแน่ แต่ในระยะหลังมักจะมีชื่อเข้าไปพัวพันกับโครงการรัฐมากขึ้น

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมเสนอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณากรอบการขอยืมเงินเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปชำระค่าข้าวให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำนาปี 2556/57 ซึ่งยังคงค้าง 7 หมื่นล้านบาท จากก่อนหน้านี้คืนเงินยืมจากบกลางจำนวน 2 หมื่นล้านบาทแล้ว

สำหรับวงเงินที่จะขอกู้เพิ่มเบื้องต้น พิจารณาภายในกรอบวันเลือกตั้งเดิม ในวันที่ 20 ก.ค.2557 หรือรัฐบาลจะมีเวลารักษาการอีกประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รัฐสามารถระบายนำเงินมาคืนคลังได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี น่าจะเป็นราคาที่ต่ำถึงที่สุดแล้ว แต่ต้องจับตาวินิจฉัยจะมีนโยบายการระบายข้าวออกมาอย่างไร เพราะยังมีความเป็นไปได้ที่อินเดียอาจปล่อยสต็อกข้าวออกมาเพิ่มอีก ซึ่งจะส่งผลต่อราคาตลาดให้มีแนวโน้มลดลงไปอีก ประกอบกับแผนการระบายข้าวของไทยซึ่งต้องเร่งขายออกให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเงินมาชำระคืนให้ชาวนา ก็ยังเป็นอีกปัจจัยกดดันให้ราคาข้าวตลาดโลกอาจปรับตัวลง

ส่วนผู้ส่งออกอย่างเวียดนาม พบว่าหลังจากได้คำสั่งซื้อจากฟิลิปปินส์ไป 8 แสนตัน ก็ทำให้ราคาข้าวเวียดนามทรงตัวและมีแนวโน้มปรับขึ้น

"การดูแลราคาข้าวขณะนี้ ขึ้นกับรัฐบาลว่าจะสามารถขายข้าวให้ชาลงจะได้หรือไม่ เพราะเมื่อเทียบกับปริมาณสต็อกที่ไทยมีอยู่และแผนการระบายข้าวเพื่อนำเงินมาคืนให้ชาวนา ก็ยังเป็นความกดดันให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับต่ำต่อไป"นายเจริญ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อานิสงส์"ส่งออกข้าว"พุ่ง 2 ล้านตัน "เอกชน"โอดตู้คอนเทนเนอร์ขาด-ค่าเฟรตเรือแพง

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภายหลังจากยอดการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2557 มีปริมาณทั้งสิ้น 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 43.3% และมูลค่า 37,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนมีปริมาณถึง 300,000 ตัน เพิ่มขึ้นมากกว่ายอดส่งออกข้าวไปจีนในปี 2556 ทั้งปี ที่มียอดเพียง 270,000 ตัน ส่งผลให้เกิดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้ามีปริมาณ

ไม่เพียงพอ ขณะนี้สายการบินเรือส่งสินค้า Orient Overseas Container Line หรือ OOCL และบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ได้ขอปรับขึ้นค่าระวางเรือ (ค่าเฟรต) อีกตันละ 1 เหรียญสหรัฐต่อเที่ยว ขณะที่สายการบินเรือที่ขนส่งไปยังตลาดส่งออกข้าวสำคัญอื่น เช่น ฮองกงและสิงคโปร์ ก็มีการปรับขึ้นค่าระวางเรืออีก 10-20 เหรียญสหรัฐต่อตู้ต่อเที่ยว

นายสมบัติ เฉลิวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากยอดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากเดือนละ 500,000 เป็น 800,000-900,000 ตัน ทำให้มีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์และหัวลากไม่เพียงพอ ล่าสุดทางผู้ประกอบการสายการบินเรือได้ปรับขึ้นค่าเฟรตอีกตันละ 3-5 เหรียญสหรัฐ เมื่อ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้น จำนวนกรรมกรก็ไม่เพียงพอด้วยเช่นกัน

"การส่งออกข้าวไทยชะลอตัวไป 2 ปี เพิ่งกลับมาคึกคักหลังจากที่ราคาข้าวลดลงจนไทยสามารถแข่งขันได้ลูกค้าก็กลับมา ทำให้ผู้ส่งออกได้รับออร์เดอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัวจนส่งออกปรับตัวไม่ทัน เรือตู้ได้รับความนิยมนมากขึ้น เพราะถูกกว่าเรือใหญ่ ทำให้คอสต์ค่าเฟรตก็ขยับขึ้นไปตาม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับปรุงคุณภาพข้าวขาว 5% เพื่อส่งมอบ COFCO Corporation รัฐวิสาหกิจจีนที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับรัฐบาลไทยปริมาณ 1 ล้านตัน โดยมีกำหนดส่งมอบล็อตแรก 100,000 ตันภายในเดือน

เมษายนนั้น ขณะนี้บริษัทผู้ส่งออกข้าวที่ได้รับจ้างปรับปรุงคุณภาพข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพื่อส่งมอบจึนลด
แรกทั้งหมด 5 ราย คือ บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ นครหลวงค้าข้าว พงษ์ลาภ ไชยพรค้าข้าว และซี.พี.อินเตอร์เทรด
นับจากประมุขจนถึงขณะนี้ส่งมอบได้เพียง 10,000-20,000 ตัน สาเหตุที่ข้าวอาจเกิดจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่
เพียงพอ และมีการปรับขึ้นราคาค่าเฟรตอีกตันละ 1-5 เหรียญสหรัฐ ทุกประเภททั้งแบบเอฟ.โอ.บี.และแบบซี.ไอ.เอฟ.
ทำให้ผู้ส่งออกบางรายต้องปรับชิปเมนต์ในการขนส่ง ไม่เช่นนั้นจะส่งไม่ทันตามกำหนด และถูกปรับในอัตราวันละ
0.2% ของข้าวที่ส่งมอบไม่ทัน

นายไพบูลย์ พลสุวรรณ ที่ปรึกษาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศปรับขึ้นค่า
ระวางเรือของสายการบินเรือไปสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวดีขึ้น ทำให้การส่งออกสินค้าจากเอเชียไปสหรัฐเพิ่มขึ้น ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์จึงเพิ่มขึ้นตาม เห็นจาก
ขณะนี้ผู้ส่งออกมีการจองตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่สายเดินเรือลดปริมาณการเดินทางเรือลง ซึ่งก็
อาจจะเป็นเหตุให้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่าระวางเรือ อย่างไรก็ดีตาม ผู้ส่งออกไทยควรรวมกลุ่ม เพื่อเจรจากับบริษัทเดินเรือ
เพื่อหาข้อตกลงค่าระวางเรือที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เพราะบริษัทเดินเรือส่วนใหญ่ก็ต้องการตัวเลขที่
ชัดเจน สำหรับใช้วางแผนการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้เพียงพอ และต้องหาจุดคุ้มทุน แต่หากผู้
ส่งออกต่อรองไม่สามารถรับภาระค่าระวางเรือได้ บริษัทเดินเรืออาจพิจารณาชะลอการปรับออกไป

"ผู้ส่งออกที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีถือเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบมากกว่า
ใคร เนื่องจากไม่มีอำนาจต่อรองเรื่องราคา ยอมจ่ายเพื่อให้ส่งสินค้าได้ ส่วนผู้ส่งออกรายใหญ่ไม่น่ากังวลมากเพราะ
เขามีอำนาจต่อรองอยู่แล้ว"

ด้านนายพนพร เทพสิทธิ ประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศขึ้นค่า
ระวางเรือเป็นผลจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จะดีขึ้น ทำให้สายเดินเรือปรับขึ้นค่า
ระวางเรือรอ โดยเฉลี่ยค่าระวางเรือที่สายเดินเรือไปสหรัฐปรับขึ้น อาทิ ตู้สั้นอยู่ที่ 1,850-2,000 เหรียญสหรัฐ

"ตู้คอนเทนเนอร์มีโอกาสที่จะไม่เพียงพอหากช่วงนั้นมีการส่งออกสินค้ามาก แต่ทางผู้ส่งออกต้องวางแผน
และเจรจาค่าระวางล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาที่รับได้ และมีเรือส่งมอบสินค้าได้ทันตามออร์เดอร์ สร้างความมั่นใจให้กับ
บริษัทเดินเรือว่ามีสินค้าส่งแน่ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 อัตราค่าระวางเรือ 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ ไทย-ยุโรป
และไทย-สหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวขึ้น-ลงตามต้นทุนและความเคลื่อนไหวของปริมาณการค้า มีข้อน่าสังเกตว่าตั้งแต่
ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมอัตราค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำ
ให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเส้นทางไทย-ยุโรปตู้ขนาด 20 ฟุตมีการปรับขึ้น 1,550 เหรียญสหรัฐ และตู้ขนาด 40 ฟุตมี
การปรับขึ้น 3,100 เหรียญสหรัฐ ส่วนอัตราค่าระวางเรือในเส้นทางไทย-สหรัฐ สำหรับฝั่งตะวันตกตู้ขนาด 20 ฟุตมีการ
ปรับขึ้น 1,800 เหรียญสหรัฐ และตู้ขนาด 40 ฟุตมีการปรับขึ้น 2,260 เหรียญสหรัฐ สำหรับฝั่งตะวันออกตู้ขนาด 20
ฟุตมีการปรับขึ้น 3,200 เหรียญสหรัฐ และตู้ขนาด 40 ฟุตมีการปรับขึ้น 3,950 เหรียญสหรัฐ"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ฟุง 10 ขาดิทยชื้อข้าวไทย

นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว
ของกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเร่งระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อเร่งหาเงินมาชำระหนี้ค้ำค่า
จำนำข้าวชวานา(ค้างอยู่อีกประมาณ 9 หมื่นล้านบาท) ว่า ล่าสุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึง ณ ปัจจุบันสามารถระบาย
ข้าวในทุกช่องทางได้แล้วมากกว่า 3 ล้านตัน และเวลานี้ได้รับการติดต่อขอซื้อข้าวจากประมาณ 10 ประเทศทั้งใน
เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางในหลายรูปแบบ ทั้งแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี เอกชน รวมถึงโบรกเกอร์ คิดเป็น
ปริมาณข้าว 4-5 ล้านตัน

ขณะที่อยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าวขาว 5% ให้กับภาคเอกชนของมาเลเซียปริมาณ 6-7 แสนตัน แต่ยังคงติดในเรื่องราคาและผู้ซื้อต้องการราคาต่ำแต่ไทยยืนยั้นราคาตลาด คาดจะได้ข้อสรุปปลายสัปดาห์นี้ ส่วนในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ทางกรมจะเปิดประมูลระบายข้าวในสต็อกเป็นการทั่วไปอีก 4.5 แสนตันแสนตันเป็นข้าวขาว5%

"ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมกรมจะนำคณะไปเจรจาขายข้าวในตลาดตะวันออกกลางและตลาดแอฟริกา 2-3 ประเทศ โดยเฉพาะแอฟริกาถือเป็นตลาดใหญ่และมีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 60 %ของการส่งออกรวมหรือประมาณ 4 ล้านตันต่อปี ไม่ว่าจะเป็นไนจีเรีย อิรัก และอีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่มีความสนใจข้าวไทยและพร้อมที่จะสั่งซื้อข้าวไทยแน่นอน"

ส่วนความคืบหน้าการเปิดประมูลข้าวในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ปริมาณรวม 1.7 แสนตัน มีเอกชน ผู้ประกอบการโรงสี และผู้ส่งออกสนใจยื่นซองเสนอราคา8ราย ซึ่งหลังจากที่มีการต่อรองเจรจาปรากฏว่าได้ผู้ชนะประมูลครั้งนี้เพียง2ราย ประกอบด้วย บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด(บจก.) และ บจก. ซี.พี. อินเตอร์เทรด ส่วนจะเปิดประมูลต่างจังหวัดอีกหรือไม่นั้นคงต้องดูอีกครั้งเพราะการประมูลครั้งแรกที่สุพรรณบุรีถือว่าไม่คึกคักเท่าที่ควร

ด้านแหล่งข่าวจากตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท เปิดเผยว่าจากที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้เปิดระบายข้าวผ่านเอเฟท รวม 10 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติขายประมาณ 5.90 แสนตัน มูลค่ามากกว่า 7 พันล้านบาท โดยในเดือนพฤษภาคมนี้จะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟทอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 แสนตัน ในวันที่ 15 และ 23 พฤษภาคมศกนี้ ทำให้คาดว่าจะสามารถขายข้าวผ่านเอเฟทจนถึงเดือนพฤษภาคมเกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการ(ครม.)ในการระบายข้าวผ่านเอเฟท 1 ล้านตัน

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เงินจากการระบายข้าวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่รัฐบาลรักษาการต้องเร่งดำเนินการเพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ค่าข้าวชานา เพราะตราบไคที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่การกู้เงินก้อนใหญ่มาจ่ายหนี้ชานาคงเป็นเรื่องยาก ซึ่งจากที่รัฐบาลยังค้างจ่ายชานาอยู่ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท จากระบายข้าวในตลาดเวลานี้เฉลี่ยที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 1.1 หมื่นบาทต่อตัน หากรัฐจะระบายข้าวได้ต้องระบายในราคาประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 1 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งจากเงินค้างจ่าย 9 หมื่นล้านบาท ต้องระบายข้าวไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องระบายราคาต่ำ จะทำให้ขาดทุนมาก แต่หากรัฐบาลประสบความสำเร็จในการยืมเงินงบกลางก้อนใหม่ได้อีก 4 หมื่นล้านบาท ก็จะต้องระบายข้าวอีก 5 ล้านตันเพื่อให้ได้เงินอีก 5 หมื่นล้านบาทมาจ่ายหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน

"รัฐไม่มีทางเลือกอื่น ถ้าจะใช้หนี้ชานายังต้องเร่งระบายข้าว ขาดทุนไม่เป็นไรเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงชานาในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น ซึ่งจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานต่อ ป.ป.ช.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีข้าวในสต็อกอยู่ 19.9 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่มีสัญญาค้างส่งมอบ 6 ล้านตัน เดือนมีนาคม-เมษายน2557 ระบายข้าวได้อีก 1 ล้านตัน คงเหลือข้าวในสต็อกสุทธิ 13 ล้านตัน มองว่าข้าวที่มีภาระผูกพัน 6 ล้านตันยังเชื่อไม่ได้ว่ามากถึงขนาดนั้นจริงหรือไม่"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

คลังเล็งกู้ 6 หมื่นล้านจ่ายจำนำข้าว

นายทศกัณฑ์ เล็กอุทัย รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมกู้เงินอีกครั้งในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท เพื่อจ่ายจำนำข้าวที่ยังค้างจ่ายแก่ชานาในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล ขณะนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพยายามเคลียร์ปัญหาอุปสรรค และความไม่เข้าใจต่างๆ ของสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสบายใจแก่สถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าภายในเดือนนี้ จะมีความชัดเจน

"หากสถาบันการเงินกังวลเรื่องข้อกฎหมาย เราก็จะดำเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หรือ ให้กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กต.พิจารณา เพื่อให้คลายกังวล" นายทศศักดิ์กล่าวและว่า การดำเนินการกู้เงิน เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 รองรับว่า ให้สามารถกู้เงินเพื่อการนี้ได้

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันรัฐบาลยังค้างจ่ายหนี้ชาวนาอยู่จำนวน 8.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดว่าจะสามารถระดมเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาอีก 1 หมื่นล้านบาท (จากปัจจุบันที่ระดมได้มาแล้ว 1.2 หมื่นล้านบาท) ซึ่งจะใช้เงินกองทุนอีก 1 หมื่นล้านบาท จ่ายค่าจำนำให้ชาวนา ก็จะเหลือเงินค้างจ่ายอีกประมาณกว่า 7 หมื่นล้านบาท และจะใช้เงินจากการระบายข้าวที่เข้ามาเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท จ่ายให้ชาวนา ก็จะเหลือเงินค้างชาวนาประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นการระดมเงินกู้ในตลาดเงิน

เขายังกล่าวถึงการขยายจำนวนบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้จ่ายผ่านบัตรเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต โดยได้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานถึง 5 เดือน เป็นการลดภาระทางการเงินของเกษตรกรนั้น ปัจจุบันมีการออกบัตรให้เกษตรกรไปแล้ว 4.08 ล้านบาท มีวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตร 2.8 หมื่นล้านบาท มียอดหนี้เสียเพียง 0.46% ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะออกบัตรเพิ่มอีก 2 แสนบัตรภายในปีนี้ เพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่

สำหรับเรื่องการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลนั้น กระทรวงการคลังก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เช่นกัน โดยราคาที่จะใช้ในการคำนวณราคาข้าวในสต็อกของรัฐบาลนั้น จะใช้ราคาที่รัฐบาลรับซื้อจากชาวนา เนื่องจากเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ขายออกไป ดังนั้นจึงยังไม่ทราบชัดเจนว่า หากขายออกไปแล้ว ราคาตลาด ณ วันที่ขายออกไปจะเป็นเท่าไร ดังนั้นในเบื้องต้น จึงใช้ราคาที่รัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนา เป็นฐานการคำนวณมูลค่าข้าวในสต็อกรัฐบาล ส่วนข้าวที่ขายออกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา นั้น ก็จะใช้ราคาตลาด ณ วันที่ขายเป็นตัวคำนวณ

นายทศศักดิ์ ยอมรับว่า การใช้ราคาที่รัฐบาลรับซื้อของรัฐบาล เป็นตัวคำนวณมูลค่าข้าวในสต็อก แม้จะไม่ทำให้ทราบผลขาดทุนที่ชัดเจนก็ตาม เนื่องจาก รัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 40 -50% ซึ่งทำให้มูลค่าสต็อกของรัฐบาลมีราคาสูงขึ้น และทำให้ผลขาดทุนของรัฐบาล เมื่อคำนวณตามราคาตลาด ณ ปัจจุบันต่ำลง

อย่างไรก็ตาม ในเมื่อรัฐบาลยังไม่ได้ขายข้าวในสต็อกออกไป จึงไม่อาจทราบได้ว่า ราคาข้าวที่จะขายออกไปในอนาคตเป็นราคาเท่าไรต่อหนึ่งตัน ดังนั้น จึงให้ใช้เกณฑ์ ราคาซื้อของรัฐบาล เป็นตัวคำนวณมูลค่าในสต็อก และต่อเมื่อข้าวในสต็อกได้ถูกระบายออกไป จึงให้วงเล็บราคาขายไว้ ดังนั้น การคำนวณผลขาดทุนของโครงการ จึงกำหนด ราคาข้าวสองราคา คือ ราคาที่รัฐบาลรับซื้อ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด กับราคาขายตามราคาตลาด

ทางด้านนายปิติ ตันตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ในขณะนี้ ยังไม่ได้รับหนังสือจากภาครัฐแต่อย่างใด ซึ่งหากภาครัฐติดต่อมาธนาคารคงต้องนำรายละเอียดมาพิจารณา แต่ในเบื้องต้นเชื่อว่ายังมีความไม่ชัดเจนในรายละเอียดการกู้ยืม

แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์อีกหนึ่งราย ระบุว่า ในขณะนี้ธนาคารยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใด ให้เข้ามาหารือถึงแนวทางออกในการปล่อยกู้เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าว แต่ยอมรับว่าโอกาสในการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ยังมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากธนาคารยังคงกังวลกับปัญหาเดิมที่มีอยู่ นั่นคือ การเป็นรัฐบาลรักษาการจะมีอำนาจในการก่อภาระผูกพันได้หรือไม่

"ยังคงติดประเด็นเดิม คือเรื่องกฎหมายว่าจะรองรับการกู้ยืมได้หรือไม่ จะถือเป็นภาระผูกพันหรือภาระใหม่ ทำให้โอกาสในการกู้ยืมครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ"

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ประเด็นในการพิจารณาเงินกู้ในโครงการจำนำข้าวยังเป็นประเด็นเดิมว่ารัฐบาลรักษาการจะมีอำนาจในการกู้เงินหรือไม่ เพราะธนาคารเป็น

ห่วงในเรื่องกฎหมายมากกว่าเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของภาครัฐ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่การพิจารณาในครั้งก่อนๆ

"เรายังให้นำหนักกับประเด็นทางกฎหมายเป็นหลัก ว่ารัฐบาลจะมีสิทธิในการขอกู้หรือไม่ ส่วนประเด็นทางสังคมเราก็ต้องมองในภาพรวม จะมองเฉพาะแรงปฏิกิริยาของคนในกม.ไม่ได้ ต่างจังหวัดก็มีปฏิกริยาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นบริษัทจดทะเบียน เราก็ต้องทำให้ถูกต้องทั้งกฎหมายและศีลธรรม"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นักวิจัยเผยแผนที่เกษตรกรเผชิญผลเอล นีโญ

สถาบันแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาการเกษตรเชิงสิ่งแวดล้อม ในญี่ปุ่น เผยผลการศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์เอล นีโญ ที่มีต่อการปลูกพืชอาหารโลก โดยระบุแผนที่พื้นที่ปลูกธัญพืช 4 ชนิดหลักที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมประเภทนี้ จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งเพาะปลูก ในช่วงปี 2527-2547

ผลการศึกษาชี้ว่าปรากฏการณ์เอล นีโญ ส่งผลเสียต่อการปลูกข้าวโพด ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในจีน แอฟริกาตะวันออกและตะวันตก เม็กซิโก และ อินโดนีเซีย ทั้งยังทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองในอินเดียและบางส่วนของจีนลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ผลผลิตข้าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน พม่า และ แทนซาเนีย รวมทั้งข้าวสาลีในบางส่วนของจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เม็กซิโก และ บางส่วนของยุโรปลดลงด้วยเช่นกัน

แต่ในทางกลับกันปรากฏการณ์เอล นีโญ กลับส่งผลดีต่อการผลิตธัญพืชทั้ง 4 ชนิดในพื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา สามารถผลิตข้าวโพดได้มากขึ้น สหรัฐอเมริกา และ บราซิล สามารถผลิตถั่วเหลืองได้มากขึ้น จีน(บางส่วน) และ อินโดนีเซีย สามารถผลิตข้าวได้มากขึ้น ขณะที่อาร์เจนตินา และแอฟริกาใต้ บางส่วนสามารถผลิตข้าวสาลีได้มากขึ้น ในภาพรวมแล้ว ปรากฏการณ์เอล นีโญ ช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองปีละระหว่าง 2.1-5.4% แต่กลับทำให้ผลผลิตข้าวโพด ข้าว และ ข้าวสาลี ลดลงระหว่าง 4.3% จนถึงเพิ่มขึ้น 0.8%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นตัวหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop) ได้สิ้นสุดลงแล้วและอุปทานข้าวเริ่มมีปริมาณลดลง ประกอบกับผู้ส่งออกกำลังส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์ที่เวียดนามประมูลได้ก่อนหน้านี้นี้ รวมทั้งกำลังมีการส่งมอบข้าวขาว 5% และ 15% จำนวนกว่า 51,000 ตัน ให้แก่ประเทศคิวบาด้วย โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 พ.ค. 2557 มีจำนวน 180,898 ตัน มูลค่า 79.868 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 22.6% และมูลค่าลดลง 16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 233,645 ตัน มูลค่า 95.756 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 พ.ค. 2557 มีจำนวน 1.932 ล้านตัน มูลค่า 845.376 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 18.9% และมูลค่าลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 2.385 ล้านตัน มูลค่า 1,038 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

มีรายงานข่าวว่า หลังจากนี้เวียดนามชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 800,000 ตัน ในราคาที่ต่ำมากเมื่อไม่นานมานี้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการส่งมอบได้ เพราะผู้ส่งออกที่เป็นเอกชนไม่ค่อยเต็มใจที่จะเข้าร่วมในการส่งมอบข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์มากนักเพราะเกรงว่าจะประสบภาวะขาดทุน

ทั้งนี้ บริษัท Southern Food Corporation หรือ Vinafood 2 ชนะประมูลเพื่อส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ จำนวน 600,000 ตัน ในราคาระหว่าง 436.5-439.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่บริษัท Northern Food Corporation หรือ Vinafood 1 ชนะประมูลเพื่อส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์จำนวน 200,000 ตัน ในราคาระหว่าง 436-439 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในขณะที่ผู้ส่งออกที่เป็นเอกชนบางรายยังลังเลที่จะจัดหาข้าวเพื่อส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ตามสัญญาเพราะราคาที่ประมูลได้ต่ำเกินไปไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออก ซึ่งผู้ส่งออกรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าการส่งออกข้าวชนิดเดียวกันกับที่จะส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ หากส่งไปยังประเทศจีนจะได้ราคาดีกว่าและเงื่อนไขต่างๆไม่ยุ่งยากเหมือนการส่งมอบให้ฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกได้รับการเตือนจากสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ว่าอาจจะถูกปรับเงินหากทำผิดเงื่อนไข โดยผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าปรับในระดับ 3 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับทุก 1% ของการที่มีข้าวหักผลมอยู่มากเกินไป ในข้าวขาว 15% ที่จะส่งมอบและอาจจะถูกปรับถึง 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน หากพบมากกว่า 10% รวมทั้งอาจมีการเพิ่มค่าปรับอื่นๆ หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขอื่นๆอีก

ผู้ส่งออกบางรายระบุว่า การหาซื้อข้าวเพื่อเตรียมส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ในขณะนี้แน่นอนอาจจะทำให้ผู้ส่งออกขาดทุนถึงตันละ 20 เหรียญสหรัฐ เพราะราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ผู้ส่งออกบางรายที่ได้มีการรับซื้อข้าวและเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. อาจจะมีกำไรบ้าง เพราะราคาข้าวในช่วงเวลานั้นยังต่ำอยู่

ที่มา Oryza.com

พม่า

กระทรวงพาณิชย์ของพม่าระบุว่า พม่ากำลังพิจารณาในการยกเลิกภาษีส่งออกข้าว (duty tax on rice exports) หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างผู้แทนฝ่ายจีนและพม่าในกรณีนี้ที่ผู้ค้าข้าวของพม่าพยายามที่จะส่งออกข้าวโดยไม่ระบุชื่อบนบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของทางการจีน ซึ่งกว่า 80% ของข้าวที่พม่าส่งไปยังประเทศจีนจะผ่านทางชายแดนทางทิศเหนือของพม่าที่ติดกับจีน

ทั้งนี้ ทางการพม่ากำลังเจรจากับหน่วยงาน AQSIQ (General Administration of Quality Supervision) ของทางการจีน ซึ่งอาจจะมีการให้สิทธิพิเศษโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และส่งออกได้โดยไม่จำกัดปริมาณ

กระทรวงพาณิชย์ของพม่าระบุว่า ในปีงบประมาณ 2013/14 มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนจำนวน 684,698 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 274 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอื่นๆมีจำนวน 381,716 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์รายงาน ว่า ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในช่วงไตรมาสแรก ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะการประมงยังคงได้รับผลกระทบจากความเสียหายอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นและพายุอื่นๆ

รายงานของกระทรวงระบุว่า การผลิตทางการเกษตรในไตรมาสแรกปรับตัวขึ้น 0.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่ขยายตัว 3.11% โดยพืชผลทางการเกษตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของการผลิตทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.53% เทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้น 3.13% ส่วนผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 3% และที่ 4.3 ล้านตัน และผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น 1.33% เป็น 2.3 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2557 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 105,900 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 50,400 ตัน สัดส่วน 47.6% รองลงมาคือเวียดนาม 43,600 ตัน (สัดส่วน 41.2%) จีน 5,800 ตัน (5.5%) ออสเตรเลีย 1,800 ตัน (1.8%) สหรัฐอเมริกา 2,700 ตัน (2.5%) อินเดีย 1,575.365 ตัน กัมพูชา 200 ตัน (0.2%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,300 ตัน

สำหรับการส่งต่อไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2557 มีปริมาณ 4,676 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 3,981 ตัน ประเทศจีน 261 ตัน สหรัฐฯ 251 ตัน เป็นต้น

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนเมษายน 2557 ทั้งหมดรวม 16,700 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,400 ตัน

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MMA ซึ่งเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short grain brown rice) จากออสเตรเลีย จำนวนรวม 10,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 ก.ย. – 31 ต.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE FRAGRANT HOM MALI) โดยเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 1 มิ.ย. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.ศกนี้

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้มีการนำเข้าข้าวในช่วงปีการผลิต 2013/14 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 มาจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นจำนวน 670,618 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 602,764 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักร (the United Kingdom) ยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายหนึ่งในกลุ่ม EU โดยมีการนำเข้าข้าวจำนวน 149,932 ตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนอันดับสองคือประเทศฝรั่งเศสซึ่งนำเข้าจำนวน 113,947 ตัน ตามด้วยเนเธอร์แลนด์จำนวน 86,223 ตัน อิตาลีจำนวน 44,796 ตัน โดยชนิดข้าวที่ประเทศสมาชิก EU นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสายพันธุ์ Indica ทั้งที่เป็นข้าวสารและข้าวกล้อง โดยข้าวสารสายพันธุ์ Indica มีการนำเข้าจำนวน 614,690 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 535,326 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำเข้าปลายข้าวนั้นมีจำนวน 207,663 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 223,590 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ แหล่งผลิตข้าวที่ประเทศสมาชิก EU นำเข้าส่วนใหญ่จะมีจากประเทศด้อยพัฒนา (Less Developed Countries; LDCs) เช่น กัมพูชา และพม่า ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งข้าวไปยังประเทศสมาชิก EU โดยผู้นำเข้าที่นำเข้าข้าวจาก 2 ประเทศนี้ ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า (zero import duties) ภายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในโครงการ “ทุกอย่างยกเว้นยุทธโธปกรณ์” (the Everything but Arms (EBA) agreement) ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปโดยไม่มีการจำกัด

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.72 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 476.09 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ สหรัฐฯ อินเดีย และจีน ซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.3 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่อินเดียคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 106 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศบราซิล ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 482.19 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 474.98 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่าจะลดลงเหลือ 109.77 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 111.25 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 13.71 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 13.81 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 41.29 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 40.79 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.325 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.20 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.1 และ 1.1 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.25 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.875 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA